



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ (เพิ่มเติม)

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดว่า “ข้อ ๗.๑.๕ กรณีมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้นภายหลัง การย้ายเสร็จสิ้นแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ พิจารณากำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างแล้วให้ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน” นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ว่างจำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

ที่	เลขที่ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	อำเภอ	หมายเหตุ
๑	๔๓๗	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฎร์วิทยา)	เมืองชลบุรี	

ในการยื่นความประสงค์ขอย้าย ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ต้องดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน โดยให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง **ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗**

๒. ผู้บริหารสถานศึกษาผู้ใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายเดิม คือดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือนนับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถยื่นคำร้องขอย้ายกรณีการย้ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และยื่นคำร้องขอย้ายกรณีหลังจากการย้ายประจำปีภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ กรณีมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้นภายหลังได้ โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ายดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่นี้

๓. ต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา และไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งหรือเงื่อนไขการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ.กำหนด

เกณฑ์ในการพิจารณา

พิจารณาจากคะแนนในการประเมินองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๑ จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตามบัญชีตำแหน่งว่างท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้ง
ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ส่งคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพจำนวน ๘ ชุด ไปสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ หากไม่ได้รับพิจารณาอนุมัติ
ให้ย้าย คำร้องดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ฉวี ภิรมย์

(นางดารณี กิริติภรณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑